

KHAI MẠC ĐẠI HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 10/3, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 khai mạc trọng thể với sự tham dự của 959 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; các vị lão thành cách mạng, đại biểu mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các thời kỳ.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và 14 đại biểu của tỉnh Thái Bình dự Đại hội. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ và chính quyền các cấp, sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị, các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ đạt nhiều kết quả tích cực. Hướng ứng các phong trào thi đua của đất nước, của MTTQ và phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" do Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII phát

động, các tầng lớp phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và hai khâu đột phá đã được các cấp hội triển khai sâu rộng, hòa quyền vào các phong trào thi đua của đất nước, của MTTQ Việt Nam phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Những đóng góp bền bỉ, to lớn của các thế hệ nối tiếp thế hệ phụ nữ nước ta ngày càng tỏ thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và tiếp tục khẳng định lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tươi đẹp, rực rỡ".

Phân tích những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức hiện nay, Thủ tướng nhấn mạnh: Trong giai đoạn tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần nắm vững, quán triệt sâu sắc và có những biện pháp cụ thể, mạnh mẽ, khả thi để đưa hội trường, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế là tổ chức tiên phong vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên trường quốc tế; khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phát huy vai trò của tổ chức hội và các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ có nhiều đổi mới, nâng tầm, bứt phá hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vì sự phát triển hùng cường và thịnh vượng của đất nước.

PHƯƠNG CHI

ĐỒNG CHÍ NGÔ ĐÔNG HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

Là dự án lớn và có thời gian thi công khá ngắn, do đó ngoài việc đáp ứng tiến độ về thời gian theo từng ngày thì việc đáp ứng kỹ thuật, chất lượng của công trình cũng là điều đặc biệt quan trọng. Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành phần xây thô và đang tiến hành hoàn thiện các hạng mục tiếp theo của dự án. Kiểm tra thực tế tại công trường, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng và cũng là một trong những dự án BT cuối cùng mà tỉnh vận dụng các quy định của

Nhà nước để triển khai. Do vậy, quá trình thực hiện không thể kéo dài và phải đạt được kết quả, mục đích, yêu cầu đề ra. Mặc dù không phải là dự án trọng điểm, song với sự quan tâm của xã hội và nhân dân, lại nằm ở vị trí đặc địa thì đây cũng được xem là công trình trọng điểm của tỉnh. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết những tồn tại, vướng mắc của thành phố Thái Bình và nhân dân trong suốt thời gian qua; đồng thời giải quyết và đáp ứng tốt các yêu cầu về điều kiện sống, các tiện ích theo tiêu chuẩn đô thị mới cho người dân tại chỗ. Khi dự án hoàn thành

sẽ tạo điểm nhấn, khởi đầu cho quá trình hiện đại hóa và phát triển đô thị của thành phố Thái Bình, vì vậy đòi hỏi phải tập trung hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ quan đô thị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương UBND tỉnh, các sở, ngành và thành phố Thái Bình thời gian qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án; hoan nghênh nhà đầu tư và dân trong suốt thời gian qua; đồng thời giải quyết và đáp ứng tốt các yêu cầu về điều kiện sống, các tiện ích theo tiêu chuẩn đô thị mới cho người dân tại chỗ. Khi dự án hoàn thành

đảm tiến độ, tạo niềm tin cho các cơ quan nhà nước và nhân dân, làm cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai dự án nhà ở thương mại liên quan. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng chí đề nghị thành phố Thái Bình phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được, tiếp tục chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến mặt bằng, đất đai, tổ chức thông tin, tuyên truyền đầy đủ cho người dân ở đây hiểu rõ về những chính sách ưu đãi của Nhà nước, những lợi ích họ được hưởng khi bàn giao mặt bằng. Các sở, ngành liên quan bám sát quá trình triển khai thực hiện, chủ động phối hợp, hướng dẫn cho nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục, công việc cần tạo điều kiện

sớm hoàn thành dự án. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, chủ động đôn đốc, quyết định các vấn đề liên quan giúp cho dự án tháo gỡ được những vướng mắc, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục trong quá trình đấu tư, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Nhà đầu tư phát huy kết quả đã đạt được, có cách làm linh hoạt, sáng tạo trong điều kiện dịch bệnh để duy động tối đa vật tư, phương tiện và nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện dự án đúng như cam kết, góp phần tạo bước chuyển mới trong xây dựng thành phố Thái Bình văn minh, hiện đại. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà công nhân đang thi công trên công trường của dự án.

TRIỂN KHAI KIỂM TRA...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 10/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị

có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) đối với Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Thường vụ Đảng ủy BCHQS tỉnh; Ban Thường

vụ Huyện ủy Đông Hưng và đồng chí Bùi Bà Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Đông Hưng. Thời điểm kiểm tra từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021. Thời gian tiến hành kiểm tra tại các đơn vị hoàn thành trước ngày 25/3/2022. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và tỉnh rất quan tâm đến việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Cuộc kiểm tra

lần này nằm trong chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, thông qua đó nhằm đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, vi phạm (nếu có) của các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII). Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đồng thời đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn các chế độ, chính sách đối với người có công trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu việc kiểm tra phải bảo đảm

dân chủ, khách quan, nghiêm túc, công tâm; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra. Các đơn vị được kiểm tra cần chuẩn bị chu đáo về báo cáo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn kiểm tra; coi đây là cơ hội để rà soát, chỉnh chỉnh lại công việc của mình và đưa ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

THU THÚY

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 10/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Thái Thụy. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Lê Nguyễn Hoài, Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được luân chuyển đến nhận công tác tại UBND huyện Thái Thụy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành

Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu đề HĐND huyện Thái Thụy bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau khi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Nguyễn Hoài, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong rằng trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Nguyễn Hoài sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công

tác trước đây, cầu thị, học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thái Thụy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ đồng chí Lê Nguyễn Hoài hoàn thành tốt nhiệm vụ.

XUÂN PHƯƠNG

THẢO GIỜ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 10/3, UBND tỉnh đã thảo luận làm rõ thực trạng, nguyên nhân các vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết triệt để những vướng mắc trong công tác GPMB cho KCN Liên Hà Thái. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của UBND huyện Thái Thụy, Công ty Cổ phần Green i-Park trong công tác GPMB và đầu tư hạ tầng. Đồng chí nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB có ý nghĩa quan trọng giúp cho công tác đầu tư hạ tầng một cách đồng bộ, hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư cho tập vào KCN Liên Hà Thái góp

Cổ phần Green i-Park cho biết đang triển khai nhanh việc đấu tư các hạng mục hạ tầng; song song với đó đẩy mạnh thu hút đầu tư. Đến nay, Green i-Park đã tiếp cận được 8 nhà đầu tư Hàn Quốc, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khảo sát với nhu cầu sử dụng đất hơn 34ha trong KCN; ngoài ra Công ty cũng đang xúc tiến đưa 2 nhà đầu tư lớn của Nhật Bản vào đầu tư. Để đón bắt được các nhà đầu tư vào KCN Liên Hà Thái, Công ty Cổ phần Green i-Park mong muốn công tác GPMB cần nhanh hơn và triệt để hơn, không để xảy ra tình trạng "xói lở" gây khó khăn cho công tác đấu tư hạ tầng. Công ty cũng đề nghị cơ quan chức năng tháo gỡ cho đơn vị về nguồn vật liệu san lấp, hệ thống điện cấp cho KCN.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thực trạng, nguyên nhân các vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết triệt để những vướng mắc trong công tác GPMB cho KCN Liên Hà Thái. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của UBND huyện Thái Thụy, Công ty Cổ phần Green i-Park trong công tác triển khai GPMB và đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái. Đồng chí nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB có ý nghĩa quan trọng giúp cho công tác đầu tư hạ tầng một cách đồng bộ, hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư cho tập vào KCN Liên Hà Thái góp

phần phát huy hiệu quả sử dụng đất và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của tỉnh. Để thực hiện tốt công tác GPMB trong thời gian tới đồng chí đề nghị UBND huyện Thái Thụy cần tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác GPMB; xây dựng cả hệ thống chính trị; hay cuộc tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Bổ trí đủ nguồn nhân lực phục vụ công tác GPMB bảo đảm đồng bộ, toàn diện đối với tất cả diện tích còn lại của dự án KCN Liên Hà Thái; trong quá trình thực hiện cần linh hoạt, sáng tạo nhưng cũng phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, sẵn sàng cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp cố tình cản trở. Đối với các sở, ngành, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục nâng cao trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa phối hợp chung tay

cùng với huyện Thái Thụy xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình quản lý, đôn đốc tiến độ thi công các công trình điện phục vụ dự án KCN Liên Hà Thái. Công an tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, cùng với huyện Thái Thụy bảo đảm ổn định công tác GPMB và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài về thủ tục xuất nhập cảnh khi đến Thái Bình nghiên cứu đầu tư. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất phương pháp giải quyết những vướng mắc, một số nội dung cụ thể mà UBND huyện Thái Thụy và nhà đầu tư hạ tầng Công ty Cổ phần Green i-Park kiến nghị tại cuộc họp.

KHÁC DUẤN

Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2022

Sáng ngày 10/3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị thực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2022. Thủ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm

cầu Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế và một số sở, ngành. Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh đã nghe báo cáo và thảo luận các nội dung xoay quanh một số vấn đề như: các quy

định của pháp luật về quản lý quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe; những vi phạm chủ yếu trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiện nay; công tác phối hợp liên ngành; những tồn tại, hạn chế và kiến nghị giải pháp quản lý...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố cần cập nhật, bám sát các văn bản mới ban hành để thực hiện chức năng quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn. Ngoài ra, các địa phương trong thời gian tới cần tập trung quan sát, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương đẩy mạnh hơn nữa hoạt động

xử lý vi phạm quảng cáo, đặc biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe; tăng cường việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương để công tác quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe triển khai đạt hiệu quả cao.

MAI THÚY

Triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam tại U-crai-na

Thực hiện Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 26/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 7/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 563-UBND/NV về việc bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình U-crai-na.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, lập danh sách, nắm tình hình công dân tỉnh Thái Bình đang công tác, lao động và học tập tại U-crai-na, đặc biệt tại các vùng đang có xung đột vũ trang (Thủ đô Ki-ép, khu vực Khác-cốp, Ô-đét-xa và một số nơi khác) gửi Bộ Ngoại giao để triển khai hỗ trợ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Bộ Ngoại giao trong thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân; chủ động theo dõi, bám sát tình hình; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, kịp thời đề xuất biện pháp bảo hộ công dân phù hợp đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về diễn biến tình hình tại U-crai-na; đăng tải thông tin đường dây nóng báo hộ công dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Các trường hợp khẩn cấp liên hệ đường dây nóng để hỗ trợ kịp thời:

- Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình: (0084).912447305.
- Bộ Ngoại giao Việt Nam: (0084).965411118; (0084).981848484; email: baohocongdan@gmail.com).
- Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na: (00380.63).863999.

Góp ý vào đề cương thuyết trình và động viên thí sinh tham dự hội thi chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi



Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa động viên Thượng úy Nguyễn Duy Hưng.

Sáng ngày 10/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp góp ý lần 2 vào đề cương thuyết trình và gặp mặt động viên thí sinh tham dự hội thi chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Hội thi chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 16 - 18/3 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Các thí sinh sẽ trả qua 3 phần thi: đề cương; thuyết trình; trả lời câu hỏi. Tham dự hội thi, tỉnh Thái Bình có Thượng úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, thí sinh giành giải nhất hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 và cũng là thí sinh xuất sắc giành giải nhất hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực I năm 2021. Trước khi tham gia hội thi, Thượng úy Nguyễn Duy Hưng đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng chuyên đề "Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng" bảo đảm tính lý luận và thực tiễn, tính thời sự, định hướng tư tưởng cao, có sức cổ vũ hành động mạnh mẽ. Trong phần thi thuyết trình, đồng chí sử dụng phần mềm trình chiếu powerpoint tích hợp cả âm thanh, hình ảnh để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Được tham dự hội thi chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi là niềm vinh dự lớn đối với cả nhân đồng chí Nguyễn Duy Hưng và cũng là niềm vinh dự của Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Đồng chí đề nghị đồng chí Nguyễn Duy Hưng trên cơ sở các ý kiến góp ý tại cuộc họp, tiếp tục đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị tốt nội dung bài thi bảo đảm chất lượng và sẵn sàng tham gia dự thi với tinh thần quyết tâm cao nhất. Đồng chí đề nghị các thành viên trong đoàn của tỉnh tham gia hội thi phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, phân công công tác hợp lý nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh dự thi và chúc đoàn đạt hái được thành công rực rỡ.

ĐÀO QUYN

ĐẢNG BỘ QUẢN SỰ TỈNH Quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng ngày 10/3, Đảng bộ Quản sự tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; triển khai kế hoạch thực hiện các kết luận, quy định của hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)...

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Quản sự tỉnh nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi của nghị quyết và các quy định, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương mới ban hành, nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

TRINH CƯỜNG